

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗  
ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ครูอาสาสมัครฯ ครู ศร.ตำบลทุกตำบล และ ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ ระดับใน ศร.ตำบลที่ครูศร.ตำบลรับผิดชอบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มีการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษาระดับตำบล ทั้ง ๗ ตำบล

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กพข.)

-วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการป้องกันไฟไหม้ที่ถูกต้อง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน

งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

-

รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป

-

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง

-

งานการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต

-วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีนางมะยูรี คำมงคล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา

## งานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่ กินดีตามวิถีความพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

### งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตลอดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวศิริประไพ รอดพวง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กและไลน์

### งานตามนโยบาย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา นำโดยนางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าปลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ได้นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกของสำนักงาน

### งานบุคลากร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมการประชุมติดตาม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)ครั้งที่ ๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางสาวกุลสตรี รุ่งเมือง ครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำภาคเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Cyber Security and PDPA) โดยมีนางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร. ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนัก ในการเก็บข้อมูลบุคลากรและข้อมูลนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นางสาวณญา สังฆะชัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข่าวคุณภาพ โดยมี ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนางพิไลวัลย์ กลอนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ดำเนินโครงการฯ ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็น ตามบริบทของประเทศ และสังคมโลก โดยเน้นให้ผู้เรียน " เรียนดี มีความสุข "

**วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางพัทธนันท์ ต่อนดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานสกร.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ สกร.ระดับอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

**วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ แสงอ่อน ครู สกร.ตำบลน้ำหมันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา ภายใต้โครงการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

**วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ นางพัทธนันท์ ต่อนดี รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

**ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา มอบหมายให้นางสาวหยาดอรุณ ศรีเชื่อนแก้ว และนางสาวกุลสตรี รุ่งเมือง ครู สกร.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมहरขนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

## งานภาคีเครือข่าย

**วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา ชั้น ๒

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และได้นำมาเผยแพร่และถ่ายทอดเล่าประวัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของแต่ละรัชกาลแต่ละสมัย ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นางสาวโยธุกา พรหมแพร ครู สกร.ตำบล ได้เล่าถึง รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓ เพื่อให้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแต่ละสมัย พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา ได้นำหนังสือไปให้บริการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา

**วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าปลา (ศป.ป.ส.อ.ท่าปลา) เป็นประธานในการประชุมฯ

**วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียน ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด To be number one อำเภอท่าปลา

จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๓๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

**วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗** บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายศิริวัฒน์ บุพาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองโบลี หมู่ที่ ๗ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดบูธในงานการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดอุดรดิตถ์ สู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

**วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗** บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน งานมหกรรมอำเภอ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดค่านิยมของ "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

นางสาวศุภวรรณ พุดวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการป้องกันควบคุมปัญหายาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ บ้านวังชมพู หมู่ ๙ ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

**วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗** นางสาวศุภวรรณ พุดวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

**วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗** บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา เข้าพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗** ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าปลา ได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และได้นำมาเผยแพร่และถ่ายทอดเล่าประวัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของแต่ละรัชกาลแต่ละสมัย ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นางสาวหยาดอรุณ ศรีเชื่อนแก้ว ครู ศร.ตำบล ได้เล่าถึงรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๖ เพื่อให้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแต่ละสมัย พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าปลา ได้นำหนังสือไปให้บริการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา